

THÔNG BÁO
Kết quả Kỳ họp thứ hai
HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ hai HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã diễn ra trong hai ngày, ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2016, tại Trụ sở HĐND và UBND huyện – số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo. Dự kỳ họp có 27/30 vị Đại biểu HĐND huyện và hơn 100 vị khách mời là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Tổ chức chính trị - xã hội của huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Huyện ủy, UBND, Bí thư các chi bộ khu dân cư, Trưởng Ban điều hành và Trưởng ban công tác Mặt trận của 10 khu dân cư.

1. Tại Kỳ họp lần thứ 2, HĐND huyện khóa XI đã nghe và thảo luận các báo cáo gồm:

a. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015, báo cáo tình hình thu- chi ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và kế hoạch xây dựng cơ bản mua sắm, sửa chữa tài sản cố định và sự nghiệp kinh tế 6 tháng cuối năm 2016;

b. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện báo cáo tình hình thực thi nhiệm vụ, công tác xét xử, công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và chương trình công tác của đơn vị 6 tháng cuối năm 2016.

c. Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế của HĐND huyện báo cáo về thẩm tra quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2015, thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016 và thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

d. Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc trước kỳ họp và ý kiến trả lời, giải trình của các cơ quan có liên quan.

e. Chủ tịch UBMTTQVN huyện Côn Đảo thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016 và những kiến nghị với chính quyền trong thời gian tới;

f. Ngoài ra kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của UBND huyện, báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND huyện

2. Về thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn:

Kỳ họp thứ hai đã tổ chức cho các vị đại biểu HĐND huyện và các vị khách mời thảo luận tại 03 tổ. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ có 35 người tham gia phát biểu, có 55 ý kiến về 04 nhóm vấn đề.

Tiếp thu kiến nghị của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND huyện và 3 tổ thảo luận, Chủ tọa kỳ họp đã yêu cầu UBND huyện và các cơ quan chuyên môn giải trình 24 ý kiến về 11 nhóm vấn đề có 11 đại biểu HĐND và khách mời tham gia thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. Chủ tọa kỳ họp đã kết luận: 6 tháng đầu năm mặc dù Côn Đảo còn gặp khó khăn cả về chủ quan và khách quan nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự nỗ lực khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, tích cực của cán bộ, chiến sĩ, CCVC và nhân dân huyện nhà, công tác điều hành năng động của UBND, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp vận động hiệu quả của MTTQ và các Tổ chức Chính trị -Xã hội huyện. Tình hình Kinh tế -Xã hội, Quốc phòng –An ninh, thực thi pháp luật, phát huy dân chủ đạt thêm nhiều kết quả khả quan, kỷ cương pháp chế XHCN trên địa bàn từng bước được tăng cường; Phần lớn các chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt trên 50% nhiệm vụ cả năm 2016, QP-AN được giữ vững và đảm bảo; đã tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND, UBND và các ngành tư pháp một cách thiết thực, sâu sắc. Huyện đã tổ chức thành công, đúng pháp luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XI;

Bên cạnh đó 6 tháng đầu năm 2016, Côn Đảo vẫn còn những mặt tồn tại mà UBND huyện và các cơ quan đơn vị chức năng phải tập trung nỗ lực khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2016; Đó là: Công tác quản lý đất đai, xây dựng còn rất nhiều bất cập, tình trạng lấn chiếm đất công trái phép, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không đúng hoặc không có giấy phép,...chậm được kiểm tra, xử lý; công tác đền bù giải tỏa không đáp ứng được yêu cầu; một số quy hoạch đã được phê duyệt và tổ chức lễ công bố mà chưa công khai bằng nhiều hình thức theo quy định, các hạng mục công trình giao thông bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích còn xảy ra trên địa bàn khu trung tâm nhưng cơ quan chức năng chưa kiểm tra, xử lý; Tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy, đường bộ vẫn còn xảy ra; tác phong, cung cách làm việc của một số CBCC-VC chưa thật sự là công bộc của nhân dân, còn quan liêu, cửa quyền, vô cảm với những khó khăn của dân, đó đã là những bức xúc của nhân dân; Đòi hỏi chính quyền và cơ quan chức năng phải tập trung khắc phục một cách khẩn trương và hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2016;

3. Về các nghị quyết kỳ họp:

HĐND huyện đã quyết nghị các nghị quyết Kỳ họp lần thứ 2 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2015 của huyện Côn Đảo.

- Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

- Nghị quyết về phương hướng trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh phát huy dân chủ và thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2016 của

Thường trực HĐND huyện trân trọng thông báo đến toàn thể cử tri huyện nhà kết quả kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 để cử tri Côn Đảo biết, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr.HU, UBND huyện;
- Ban TTr. UBMT TQVN huyện;
- Các vị ĐB.HĐND huyện;
- Đài TT-TH (Phát trên đài nhiều lần)
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhật